

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tọa lạc tại cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một điểm đến văn hóa lịch sử giúp du khách hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn, cũng như vẻ đẹp vùng đất và con người xứ cù lao bình dị, hồn hậu, hào hiệp, mến khách này.

Với những công lao to lớn cũng như phẩm chất đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời đáp ứng những tình cảm thiêng liêng cao quý của nhân dân cả nước đối với Bác Tôn, ngày 30/8/1984, Bộ Văn hóa Thông tin có quyết định số 114/VH.QĐ, chính thức công nhận ngôi nhà ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là Di tích lịch sử lưu niệm Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Từ những giá trị lịch sử và văn hóa của Khu lưu niệm, ngày 10/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Khu Di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Từ thành phố Long Xuyên đi khoảng 3km theo đường thủy, đến với khu di tích; du khách có thể đi từ trung tâm chợ Long Xuyên xuống bến phà Ô Môi, đây là tên gọi có từ lâu đời. Từ điểm đầu của bến phà ở cù lao theo đường lộ xã đến khu di tích khoảng 1km, hoặc thuê đò máy đi trên sông Hậu thẳng đến khu di tích, bến đỗ là cầu tàu được xây dựng từ năm 1988 để đón khách tham quan.

Một hướng đi khác là theo đường bộ từ trung tâm thành phố Long Xuyên theo quốc lộ 91 lên hướng thị xã Châu Đốc đến bến phà Trà Ôn, thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên qua đò đến trung tâm cù lao nơi thị tứ, trước Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, theo lộ xã đến khu di tích, khoảng 7km, xe ô tô nhỏ có thể đi lại thuận tiện.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 4 điểm tham quan chính, bao gồm: Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nhà trưng bày giới thiệu về thân thế - sự nghiệp Bác Tôn, Nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Phòng trưng bày chuyên đề 15 năm Bác Tôn bị tù khổ sai ở Côn Đảo. Ngoài ra,

nơi đây còn trưng bày chiếc máy bay YAK 40 - chuyên cơ chở Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn dự lễ mít tinh mừng chiến thắng 30/4/1975, mô hình nhà di tích nhà ở của Bác Tôn ở ATK Thái Nguyên, chiếc xe đưa đón Bác Tôn đi làm việc ở Hà Nội... được thiết kế lồng ghép với hệ thống đường nội bộ, khuôn viên, cây xanh, những con rạch nhỏ...

Điểm nhấn đầu tiên, là Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngôi đền khởi công xây dựng năm 1997 và khánh thành năm 1998, nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Bác Tôn (20/8/1998), với lối kiến trúc đặc trưng của kiến trúc đền thờ cổ Việt Nam. Diện tích mặt bằng tổng thể của đền thờ là 1.600m² có dáng vấp hình vuông, riêng phần kiến trúc chính của ngôi đền được tôn lên cao trên nền rộng, 4 hướng đều có lối vào đền và mỗi hướng vào đều có ba bậc cấp, bậc thứ nhất có 9 cấp, bậc thứ hai có 7 cấp, bậc thứ ba bước vào đền có 3 cấp. Các bậc cấp và toàn bộ mặt nền trong ngoài được lát bằng đá granic (loại đá có nhiều ở vùng Bảy Núi An Giang). Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nơi tổ chức các buổi lễ kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của Bác Tôn, cũng là nơi tổ chức lễ báo công, tiếp các đoàn khách đến thăm viếng Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Điểm nhấn tiếp theo, là Nhà trưng bày thân thể và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nơi đây trưng bày, giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn. Đó là hình ảnh bến đò Ô Môi, hình ảnh chàng thanh niên Tôn Đức Thắng làm thợ tại xưởng máy Ba Son và cả những hình ảnh Bác Tôn tham gia cách mạng rồi bị thực dân Pháp kết án 20 năm tù và lưu đày tại Nhà tù Côn Đảo...

Bên cạnh đó, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng lại giúp du khách hiểu rõ hơn về con người, chí hướng cách mạng của Bác Tôn. Ngôi nhà do cụ ông Tôn Văn Đề - thân sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xây dựng năm 1887 trước khi Bác Tôn ra đời một năm. Nhà được dựng trên nền đất cũ, kiểu nhà sàn, lót ván bằng gỗ thao lao để tránh mùa lũ hàng năm. Về kiến trúc, ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Nam Bộ được dựng theo truyền thống của dân tộc Việt, sử dụng chất liệu gỗ làm nguyên liệu chính. Ngôi nhà với diện tích 156 m². Đây là nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng ra đời, sống những tháng ngày thơ ấu, từ 1888 đến 1906.

Khu lưu niệm Bác Tôn còn là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, về nguồn và cũng là tụ điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ hội và các ngày lễ lớn của đất nước.